

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. ดัชนีเกษตรทฤษฎีข้าว-ยางร่วงพ.ย.ลงต่อเนื่อง
๒. ส่อง...เกษตร : นี้อีกห่วง...นั่นก็น่าห่วง
๓. กรมตรวจฯวางเป้าปี ๕๘ สร้างเข้มแข็งมุ่งกลุ่มเกษตรกร
๔. “ปิติพงศ์” ส่งสรุปแผนมันธันวาคม
๕. เกษตรหวั่นยีนตายซาก-เปิดศึกแย่งน้ำ
๖. มุ่งหวังเกษตรมั่นคงในเขตเศรษฐกิจ
๗. เกาะข้าวเกษตร
๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐาน
๙. อนุมัติกฎหมายจดทะเบียนสถาบันชาวไร่ร้อยละ
๑๐. กลุ่มฮ่อกองซื้อข้าวหอมมะลิไทย ผู้ส่งออกบึงไผ่เตรียมตั้งกองทุนหนุน
๑๑. ประชาพิจารณ์ร้อยละ๙๐บาท/ตัน ชาวไร่ขอเพิ่มเงินกู้ค้ำต้นทุน
๑๒. สตง.ลุยสอบทุจริตจ่ายชวมนาไร่ละพันบาท

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
คมชัดลึก
มติชน
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
มติชน
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ

ดัชนีเกษตรทรุด 'ข้าว-ยาง'ร่วง พ.ย.ลงต่อเนื่อง

ศศก. ระบุ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนต.ค. 139.73 ลดลงอย่างต่อเนื่อง 8.62% เหตุข้าวไม่มีมาตรการแทรกแซง ยางราคาร่วงจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว ด้านดัชนีผลผลิตลดลง 5.16%

นายเลอศักดิ์ วีระระกุล ใหญ่เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร รัวจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือน ต.ค. 2557 อยู่ 139.73 ลดลง 8.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร กลุ่มไม้ยืนต้น กลุ่มพืชไม้ดอกและหมวดประมงมีราคาปรับลดลงมากที่สุด แต่เมื่อเทียบกับเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.69%

เมื่อจำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือน ต.ค.เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มธัญพืชและพืชอาหารดัชนีราคาลดลง 5.16% สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เนื่องจากไม่มีมาตรการแทรกแซงด้านราคา ทำให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาดแท้จริง กลุ่มไม้ยืนต้น ดัชนีราคาลดลง 37.33% สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพาราเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว

กลุ่มพืชน้ำมัน ดัชนีราคาสูงขึ้น 1.11% สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน ทำให้มีการแข่งขันด้านราคา กลุ่มพืชไม้ดอก ดัชนีราคาลดลง 10.29%

กลุ่มปศุสัตว์ ดัชนีราคาสูงขึ้น 5.13% กลุ่มประมง ดัชนีราคาลดลง 12.86% ทั้งนี้ในเดือน พ.ย.2557 คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดมาก

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือน ต.ค. 2557 อยู่ที่ 105.54 ลดลง 5.16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 7.57% ในเดือนพ.ย.2557 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนต.ค. 2557 ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และสับปะรดโรงงาน



นี่ก็ห้วง...นั่นก็น่าห้วง

ก็ต้องขอแสดงความเป็นห่วงเรื่องของการ "ปฏิรูปประเทศ" เป็นเบื้องต้นสักเล็กน้อย ก่อนที่จะไปว่ากันถึงเรื่องราว "ส่องเกษตร" ที่จะเขียนถึงในคอลัมน์

ที่เป็นห่วงเรื่อง "การปฏิรูปประเทศ" ก็เพราะข่าวที่กำลังร้อนแรงเกี่ยวกับปฏิกริยาของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะหลายองค์กรวิชาชีพสื่อ ในกรณีที่เกิดขึ้นกับสถานีโทรทัศน์ช่องดาวธนะ "ไทยพีบีเอส" จากกรณีที่มีกลุ่มทหารอ้างคำสั่ง "นาย" เข้าไปแสดงท่าทีกดดัน บีบให้ปลดคน.ส.ณาดชา แว่ววีรคุปต์พ้นจากการทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ "เสียงประชาชนต้องฟังก่อนปฏิรูป" เพราะการทำหน้าที่ดำเนินรายการในตอนที่ชื่อ "ฟังเสียงคนได้ก่อนการปฏิรูป" ที่อ.หาคใหญ่ จ.สงขลา ที่มีการออกอากาศไปเมื่อ ๘ พ.ย. ที่ผ่านมา สร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นหลายประเด็น โดยเฉพาะเนื้อหาที่พาดพิงถึงการรัฐประหารเรื่องนี้ ทำให้วงการสื่อและสังคมหลายภาคส่วนวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นนอช่างมาก มองเป็นเรื่องของการ "คุกคาม" เสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อ ส่งผลเป็นการทำลายบรรยากาศการดำเนินการปฏิรูปประเทศ เพราะอย่าลืมว่า การปฏิรูปที่แท้จริงแท้ ต้องให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งสื่อมีส่วนสำคัญที่ในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางตรงนี้ ถ้าสื่อยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ จนเกิดบรรยากาศเหมือนการถูก "ปิดปาก" มากเกินไป ก็จะทำให้ประชาชนหวาดระแวง ไม่กล้าที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ได้

จะเห็นเรื่องนี้คงต้องฝากให้ กสช.-คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้ดี ๆ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเร่งทำความเข้าใจกับสื่อต่างๆ ด้วยท่าทีของการขอความร่วมมือด้วยความจริงใจเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ท่าทีแบบอำนาจนิยม ที่ตั้งแต่จะหลักมิตรด้อย่าง กลายเป็นอุปสรรคของการปฏิรูปได้

มาถึงเรื่องที่ต้อง "ส่องเกษตร" กัน ในตอนนี้ สืบเนื่องมาจากการให้ข่าวของรองเลขาธิการ สสค. -สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คุณคณิต ลิขิตวิทย์ชาติ ที่แสดงความเป็นห่วงเรื่องของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ที่จะมีผลเป็นทางการปลายปี 2558 หรือเหลือเวลาแค่ปีเศษๆ เท่านั้น

โดยเรื่องที่เป็นห่วงคือ การแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยกับประเทศที่สาม ที่มีทุนมหาศาลอย่างเช่น จีน, ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ที่บริษัทเอกชนจากประเทศเหล่านี้มีสิทธิที่จะแห่การลงทุนด้านการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน ผลิดสินค้าเกษตรเพื่อจำหน่ายในอาเซียนหรือส่งกลับไปขายในประเทศตัวเอง รวมทั้งผลิตเพื่อการส่งออกแข่งกับไทย จึงมีสิทธิส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทยได้มาก

ความข่าวที่อ่านเจอ ไม่ได้ระบุไว้ เมื่อ สสค. ซึ่งถือเป็นฝ่ายวิชาการ มันสมองสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิดความเป็นห่วงเรื่องนี้แล้ว ได้มีแนวทางที่จะเสนอแนะอย่างไรในการเตรียมการรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างหรือไม่

ขณะที่มองไปถึงการที่นาของกระทรวงเกษตรฯในยุครัฐบาลคสช.เวลานี้ ที่มี รมว.-ปิติพงษ์ ฟุ้งบุญ ๗ ชยุตยา เป็นเจ้ากระทรวงหนึ่งเดียว เข้ามาบริหารงานได้เกือบ ๓ เดือนแล้ว ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความรู้สึก "อุ่นใจ" หรือมองเห็นทิศทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่เลย

เอาแค่การแก้ไขปัญหาลดภาระหนี้เกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตการเกษตรหลายชนิดที่ราคากำลังตกต่ำมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา หรืออื่นๆ ตลอดจนปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงสุด ๆ ในปีนี้ หรือปัญหาเรื่องร้องอย่างที่ดิน ส.ป.ก.หรือปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียน ก็ยังไว้วิแว่วว่า จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

“ ยิงมองจากทีมงานที่รุมว.-ปิติพงษ์ เลือกใช้ ก็ยังหาความโดดเด่นไม่เจอ แถมนบวงครวั่งสำหรับบางคนยังถูกนิทาเป็นทำนอง ไม่เข้ามาแก้ปัญหา กลับมาสร้างปัญหาเพิ่มเสียอีก...ฟังแล้วก็ยิ่งเพ้อใจ

เมื่อปัญหาเฉพาะหน้ายังจัดการไม่ได้เต็มทีแบบนั้นแล้ว ปัญหาที่เป็นเรื่องต้องเตรียมการรับมือให้มีประสิทธิภาพในอนาคต อย่างเรื่องผลกระทบที่จะเกิดจากการเข้าร่วมเป็น AEC จะให้ภาคหวังได้สักเท่าไรร้กัน

ผมเลยสงสัยว้สี่ที่ป็นห่วงมากถกว่าทำนรองเลขาธิการ สสค. คณิต ลิขิตวิทย์ชาติเพิ่มอีกหลายท่านเลย

สาโรช บุญแสง

กรมตรวจวางเป้า ปี 58 สร้างเข้มแข็ง มุ่งกลุ่มเกษตรกร

● กทม.-เป้าหมายปี 58 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมเยาวชนรู้จักทำบัญชีครัวเรือน เป็นฐานกำลังส่งต่อชุมชนในอนาคต

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ว่า ดำเนินงานตามนโยบายของ คสช. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ โดยเฉพาะการพัฒนาและสร้างมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีให้แก่ธุรกิจสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่ละจังหวัดดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ

นอกจากนั้นจะเน้นส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน ภายใต้โครงการภูมิปัญญาทางบัญชีให้แก่ประชาชน เยาวชน นักเรียน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจถึงการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง อีกทั้งสร้างฐานความรู้ด้านบัญชีตั้งแต่เด็ก เพื่อเป็นกำลังเสริมที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ระดับครัวเรือน

นายวิณะโรจน์ กล่าวเสริมว่า การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่เด็กและเยาวชน ถือว่าเป็นกำลังกองทัพมดสำคัญที่จะช่วยให้การถ่ายทอดความรู้กระจายไปถึงครัวเรือนและชุมชนได้มากขึ้น อย่างไม่รู้ก็ตาม นอกจากนี้จะเน้นเรื่องการส่งเสริมการทำบัญชีแก่ประชาชนเยาวชนแล้ว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เน้นเรื่องการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีและมาตรฐานทางบัญชีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ด้วย

“ปี 2558 จะเร่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ตามนโยบายของ คสช. ด้วยการสร้างฐานองค์ความรู้ทางด้านการจัดทำบัญชี ทั้งบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะเกษตรกรเท่านั้น แต่ได้ขยายไปยังกลุ่มเยาวชนนักเรียนในชุมชนด้วย เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านการทำบัญชีให้เด็กและเยาวชน จึงเสมือนกองทัพมดที่จะช่วยให้การดำเนินงานของกรมมีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

‘ปีติพงศ์’สั่งสรุปแผนน้ำมันธนาฯ

●ปีติพงศ์สั่งสรุปแผนเพิ่มมูลค่า

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันสำปะหลัง 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแปรรูปมันสำปะหลัง สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังไทยว่า เนื่องจากการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำแผนยุทธศาสตร์มันสำปะหลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทางภาคเอกชนจึงเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.แนวทางการพัฒนามันสำปะหลังให้เพิ่มขึ้นจากปีละประมาณ 30 ล้านตันมันสด เป็น 40 ล้านตัน

มันสด ภายในปี 2560 โดยภาคเอกชนมีความเห็นว่า สิ่งที่มีความจำเป็นมากที่สุดในขณะนี้คือเทคโนโลยีการผลิต ทั้งเรื่องดิน ปุ๋ย พันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพ และการทดแทนแรงงาน จึงได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และภาคเอกชนร่วมทำแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนมันสำปะหลังให้เกิดความชัดเจนภายในเดือนธันวาคมนี้

นายปีติพงศ์กล่าวว่า ถึงแม้ภาคเอกชนจะมีกลไกในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน เมื่อตลาดเกิดความผันผวน หรือความต้องการสินค้าเกษตรจากต่างประเทศลดลง แต่สิ่งที่น่าห่วงคือเมื่อเกษตรกรได้พัฒนาการผลิตตรงกับความต้องการของตลาดแล้ว จะมีหลักประกันอย่างไรให้เกษตรกรสามารถป้องกันตนเองไม่ให้

ราคาต่ำกว่าต้นทุนได้ จึงได้มีมาตรการด้านต่างๆ อาทิ การชะลอชุดมันสำปะหลัง เนื่องจากการชะลอชุดมันสำปะหลังนอกจากจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมอุปทานด้วย 2.ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังให้ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถควบคุมการผลิตได้เองและจัดหาลานเก็บมันไว้ขายเมื่อราคาดีขึ้น และ 3.แนวทางการชะลอการผลิตมันสำปะหลัง แม้การนำเทคโนโลยีมาใช้แปรรูปเพื่อเก็บมันสำปะหลังในระยะเวลานานหนึ่งจะทำให้ผลผลิตดีขึ้น แต่เกษตรกรควรได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงที่เกษตรกรสูญเสียโอกาสการขูดมัน จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคเอกชนเตรียมหารือถึงแนวทางการควบคุมชะลอการผลิตมันสำปะหลัง คาดว่า จะมีความชัดเจนภายใน 2 เดือนนับจากนี้

● เกษตรหัวน้ยืนตายซาก-เปิดศึกแย่งน้ำ

นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ อยุธยา วมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พบว่าขณะนี้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังในเขตลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองรวม ๑๘๘,๑๔๕ ไร่ แม้ว่ากระทรวงเกษตรจะออกประกาศห้ามปลูกข้าวใน ๒ ลุ่มน้ำดังกล่าว เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่มีปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนน้อย โดยในจำนวนนี้มีนาปรังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะเสียหายประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งในเบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนให้ปลูกพืชที่ใช้ใช้น้ำน้อยแล้ว โดยยังไม่มีการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ในขณะนี้

สำหรับนาปรังที่ยังมีการปลูก ๑๘๘,๑๔๕ ไร่ เป็นไปได้ที่จะมีการปลูกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่สำรวจพบอีก เนื่องจากยังมีน้ำไหลผ่านคลองสายหลักที่กรมชลประทานระบายมาจากเขื่อนเพื่อการอุปโภคบริโภค และผลก้นน้ำเค็ม แต่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเห็นว่ามีน้ำอยู่ก็ยังงมือเพาะปลูก "การปลูกข้าวนาปรังกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ยังไม่มีผลกระทบจากการแย่งใช้น้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาแต่หากพื้นที่

ปลูกเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อาจเกิดปัญหาเพราะขบวนการตักน้ำเข้ามาหมด และอาจเกิดปัญหาน้ำประปาเค็ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้างได้"

สำหรับความคืบหน้ามาตรการหลักในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการจ้างแรงงานเพื่อซ่อมคลองในฤดูแล้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ที่ผ่านมาล่าสุดมีเกษตรกรมาสมัครเข้าทำงานแล้วจำนวน ๑๗,๑๒๑ คน หรือเกิน ๕๐% จากแผนการจ้างงานทั้งหมด ๑๕,๑๕๔ คน และได้เริ่มจ้างงานแล้ว ๒,๒๖๐ คน ถือว่าได้รับการตอบรับดี

ส่วนความคืบหน้าโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวยางนั้น ในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยผู้ปลูกข้าวได้มีการขึ้นทะเบียนแล้ว ๑,๖๗๒,๗๒๑ ล้านครัวเรือน ผ่านการรับรอง และส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเข้าสู่ระบบการจ่ายเงินแล้ว ๑,๖๔๑,๑๑๕ ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส. จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว ๕๕๓,๑๖๑ ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน ๕,๕๑๗.๒๐ ล้านบาท คาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือข้าวแล้วเสร็จทั้งโครงการได้ภายในเดือน ธ.ค. ๕๗.



มุ่งหวังเกษตรกรมั่นคงในเขตเศรษฐกิจ

รัฐบาลมีแผนต้อนรับเขตเศรษฐกิจอาเซียนไว้หลายโครงการ และหนึ่งในนั้นก็มีการจัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นหลายจุด อาทิ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเคา จังหวัดสงขลา... ฯลฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลรับกับแผนพัฒนาพื้นที่ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ คิดสหกรณ์และเครือข่ายที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและขยายช่องทางการส่งออกสินค้า เกษตรไปเชียงใหม่มาลี กัมพูชาและมาเลเซีย... ซึ่งมีประมาณ ๑๘ สหกรณ์

คุณโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งรับหน้าเสื่อในการดำเนินการบอกว่า...เบื้องต้นได้มีแผนเร่งส่งเสริมให้สหกรณ์ เหล่านั้นนำเข้าผลผลิตผลการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและยางพารา.....

.....มาบริหารจัดการในการจัดเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การผลิตในประเทศ แล้วปรับปรุงคุณภาพหรืออาจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อย่างเช่น...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...ส่งเสริมให้ สหกรณ์ ๘ แห่ง นำเข้าข้าวโพดจากเมียนมา ๒๐๐,๐๐๐ ตัน โดย แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงกรกฎาคมปีหน้า (๒๕๕๘) ๑๐๐,๐๐๐ ตันและช่วงถัดไปประมาณกุมภาพันธ์ถึงกันยายน อีก ๑๐๐,๐๐๐ ตัน...แปรรูปเป็นสินค้าส่งออก

(....ในสัดส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จะสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์ เป็นทุนหมุนเวียนในการนำเข้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๕๔๐ ล้านบาท พร้อมอุดหนุนเงินจ่ายขาดในการบริหารจัดการ ๑๗ ล้านบาท และเม็ดเงินอีก ๓๕๐ ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงาน แปรรูปแป้งข้าวโพด...)

อรัญประเทศ....ส่งเสริมให้สหกรณ์ ๘ แห่ง นำเข้ามันสำปะหลัง จากกัมพูชา ราวๆ ๒๑๐,๐๐๐ ตัน นำมาแปรรูปเป็นแป้งมันสำปะหลัง โดยมุ่งผลักดันส่งออกไปยังจีนและสิงคโปร์ ๑๕% และอีก ๕% ใช้ ภายในประเทศ

เขตฯสะเคา....มี ๘ สหกรณ์ดำเนินการ รวบรวมน้ำยางพารา จากบริเวณแนวชายแดนรวม ๒๐๐,๐๐๐ ตัน โดยใช้งบประมาณรวม ๒,๐๒๘ ล้านบาท แยกเป็นเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ๑,๘๐๐ ล้านบาท และเงินจ่ายขาด ๒๒๘ ล้านบาท

“.....แผนงานนี้หากบรรลุผล จะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาส ทางการค้าทำให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาผลผลิตการ เกษตรในพื้นที่ปริมาณเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างยั่งยืน...” อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ คาดหวังไว้เช่นนั้น....

ดอกสะแบง

เกาะ: ข้าวเกษตร

๑๕ เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับ วันพุธที่ 1๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗.....○ ที่ ศูนย์สามวัยสถานสายใยรัก ค.เกาะขย อ.เมือง จ.สงขลา นางอุไร ครวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ประชุมเกษตรกรกลุ่มไม้ผลเพื่อวางแผนงานงบประมาณปี ๕๘ เมื่อวันก่อน.....○ ส่วนสำนักงานสหกรณ์ จ.มุกดาหาร ร่วมกับ ธ.ก.ส.มุกดาหาร โดย นายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์ จ.มุกดาหาร จัดประชุม โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราและโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารามีสหกรณ์ใน จ.มุกดาหาร เข้าร่วม ประชาชนตึกตัก ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จ.มุกดาหาร.....○ ที่แปลงนาสาธิต ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตร จ.สุรินทร์ ร่วมพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวเมล็ด พันธุ์ข้าวพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พิธี.....○ ส่วนภาคกลาง สำนักงานสหกรณ์ จ.อ่างทอง นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัด มอบหมายให้ นายจรัส อินทร์พูนผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอเขตพื้นที่ อ.สามโก้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคเนื้ออ่างทอง จำกัด เพื่อสรุปการดำเนินงานของกลุ่ม.....○ จ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารภาคการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๗ โดยมี นายนาวิณ กิ่งสุธาสาด รองผู้ว่าฯ จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน มี นายสมพล แสนคา เกษตร จ.เชียงใหม่ และ นายทนต์ ชื่นฟูตติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน.....○

“คิด ทางไทย”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐาน

๑๕ นายเสฐียรพงษ์ อินเพน นักวิชาการ
สหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554
เป็นต้นมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายการ
จัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็น
กลไกสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้ม
แข็งยิ่งขึ้น

สำหรับในปีงบประมาณ 2558 สำนัก
งานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน
จำนวน 8 รุ่นมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม

เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการประเมิน
ศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พร้อมหลัก
ต้นให้ผ่านมาตรฐาน โดยมีการประชุมสัมมนาที่
สหกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ จำกัด สหกรณ์ผู้
ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนุ่งคำจำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำนาธวัชบุรี กลุ่มเกษตรกร
ทำนาโพธิ์ศรีและคำพอง สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเข้ จำกัด สหกรณ์ผู้
ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนเจ้าปู่บ้านกัน จำกัด
สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จำกัด.

อนุบัญญัติกฎหมายจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย B12
ร.อนพวยยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 พ.ย. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่
อ้อย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...สาระสำคัญของร่างระเบียบฯ กำหนดให้คุณสมบัติ
ของผู้ร้องขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย จะต้องมีส่วนชิกชาวไร่อ้อย
มากกว่า 600 คน กำหนดให้ปริมาณอ้อยของสมาชิกที่ส่งให้แก่โรงงานใด
โรงงานหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 55% ของปริมาณอ้อยที่โรงงานนั้นเก็บทั้ง
หมดในแต่ละฤดูกาลผลิต ■

กลุ่มฮ่องกงซื้อข้าวหอมมะลิไทย ผู้ส่งออกบึ่งโถเดียวตั้งกองทุนหนุน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับคณะผู้นำเข้าข้าวจากฮ่องกง 40 ราย ได้เดินทางมาเยือนไทย ว่าได้ตกลงที่จะทำตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงร่วมกัน เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดข้าวหอมมะลิไทยให้กลับคืนมา หลังจากก่อนหน้านี้ข้าวไทยราคาแพงกว่าคู่แข่งและเสียส่วนแบ่งตลาดในฮ่องกงจาก 90% เหลือ 40-50% แต่ขณะนี้ราคาข้าวไทยลดลงใกล้เคียงคู่แข่งแล้ว โดยผู้นำเข้าเสนอให้ไทยเร่งประชาสัมพันธ์ ร่วมงานแสดงสินค้าในเดือนสิงหาคมปีหน้า และขอให้ไทยจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองเป็นภาษาจีน จากเดิมที่ใช้คำภาษาอังกฤษว่า Thai Hom Mali Rice โดยให้จัดทั้งในฮ่องกงและจีน เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักมากขึ้น และยังเป็นการป้องกันปัญหาการปลอมปนข้าวหอม

มะลิไทยด้วย ส่วนการขายข้าวรัฐบาลไทยกับคอฟโก จะเริ่มส่งออกข้าวล็อตที่ 4 ในเดือนธันวาคมนี้ ที่บางส่วนเป็นข้าวหอมมะลิ

นายวิฑูรย์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ประเทศจีน กล่าวว่า เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่คณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง 40 รายเดินทางมาเยือนไทย คาดว่าจะช่วยให้ไทยชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยกลับคืนมาจากคู่แข่งอีกเพิ่มขึ้น 2% ในปีหน้า

แหล่งข่าวสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมมีการหารือถึงแนวทางการผลักดันการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกง โดยเสนอแนวทางการตั้งกองทุน เพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าพรีเมียมให้กับผู้นำเข้าฮ่องกงที่ทำยอดขายได้สูงตามเป้าหมาย คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้

ประชาพิจารณ์อ้อย900บ./ตัน ชาวไร่ขอเพิ่มเงินกู้คุมต้นทุน

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งว่า ในวันที่ 18 พฤศจิกายน จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์) ราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 2557/2558 เบื้องต้นได้คำนวณไว้ที่ 900 บาทต่อตัน โดยจะเปิดให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่นางอรชกา สิมุญเธิร์ เรื่อง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยราคาที่คำนวณดังกล่าวมาจากราคาน้ำตาลดิบตลาดโลกเฉลี่ยประมาณ 18 เซนต์ต่อปอนด์รวมค่าพรีเมียมแล้ว สูงกว่าปัจจุบันที่ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกตกต่ำเหลือเฉลี่ยเพียง 16 เซนต์ต่อปอนด์ จึงถือว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ทั้งนี้ยอมรับว่าราคาดังกล่าวยังต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ชาวไร่อ้อยต้องการ ดังนั้นต้องอยู่ที่นโยบายรัฐบาลว่าจะช่วยเหลือผ่านเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เช่นที่ผ่านมาหรือไม่ โดย

ฤดูการผลิตที่ผ่านมากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กู้ ธ.ก.ส. เพิ่มค่าอ้อยตันละ 160 บาท จากราคาประกาศ 900 บาทต่อตัน ซึ่งคิดเป็นเงินกู้ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งการชำระหนี้ทยอยจ่ายเดือนละเฉลี่ย 1,300 ล้านบาท จากรายได้ราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน 5 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จะใช้หนี้หมดช่วงสิ้นปี 2558 ดังนั้นหากรัฐให้กองทุนกู้ในอัตราเดิม คือ 160 บาทต่อตัน หนี้จะยาวนานไปหมดกลางปี 2561

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยเห็นด้วยกับราคาอ้อยขึ้นต้นที่ประกาศราคา 900 บาทต่อตัน แต่คงต้องทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ช่วยเหลือราคาอ้อยให้คุ้มทุนกับการผลิตโดยให้รัฐสนับสนุนแหล่งเงินกู้เช่นที่เคยดำเนินการมา ซึ่งคิดว่ารัฐบาลคงไม่มีปัญหา เพราะเป็นเงินกู้ไม่ได้เป็นเงินงบประมาณอะไร โดยขอเพียงให้พอคุ้มต้นทุนเพราะต้นทุนปีนี้เพิ่มขึ้นมากอยู่ที่ตันละกว่า 1,200 บาท ดังนั้นอย่างน้อยควรอยู่ที่ 160 บาทต่อตัน

‘สดง.’ลุยสอบทุจริตจ่ายชวนาไร่ละพันบาท

“สดง.”จับมือ 3 องค์กรบูรณาการจ่ายเงินชวนาไร่ละพันบาทหลังพบมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกินจริง มีการแจ้งพื้นที่เท็จ ซอยที่ดินให้เครือญาติรับสิทธิ เป็นจุดเสี่ยงให้เกิดทุจริต คาดรู้ผลใน 1 เดือน ก่อนส่งข้อมูลนายกฯ-ภาคีเครือข่ายองค์กรต่อต้าน ช้องใจจัดซื้อหัวรถจักรของรฟท.

นายพิศิษฐ์ สิวาชีโรภาส ผู้จัดการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) กล่าวว่า จากการตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือชวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ รวมวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ในระยะ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) พบว่า ใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชุดเดียวกับที่ใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรส่วนหนึ่งไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เช่น เกษตรกรแจ้งพื้นที่เพาะปลูกเกินความจริง ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกจริง มีการแบ่งที่ดินให้ญาติหรือพี่น้องถือครองเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

“สดง.เห็นว่า ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นจุดเสี่ยงให้เกิดการทุจริต ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการรับรองพื้นที่ จึงได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้น” นายพิศิษฐ์ กล่าว

โดยตั้งแต่สัปดาห์นี้ สดง. และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) จะลงพื้นที่ตรวจสอบ

ในส่วนของดีเอสไอ รับผิดชอบตรวจสอบพื้นที่ภาคอีสาน ปปท.รับผิดชอบตรวจสอบภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนสดง.รับผิดชอบการตรวจสอบ

ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นจุดเสี่ยงให้เกิดทุจริต

ในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันออกและภาคใต้ ตอนบนรวม 26 จังหวัด ซึ่งจะตรวจสอบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ ทั้งในส่วนชวนา และเจ้าหน้าที่ เช่น มีการซอยพื้นที่นาให้ไม่เกิน 15 ไร่ หรือ มีการเรียกรับเงินจากการเซ็นเอกสารของเจ้าหน้าที่รัฐมูลค่า 50 บาท ตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่ คาดใช้เวลา 1 เดือน จากนั้นจะรายงานภาคีเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า การตรวจสอบครั้งนี้จะนำระบบจีพีเอสเข้ามาช่วยว่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวจริงหรือไม่ เจ้าของเป็นใคร

มีการคัดกรองพื้นที่ตรวจสอบ แยกเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมจากการเข้าไปตรวจสอบโครงการจ่ายเงินประกันราคาข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา เพราะลักษณะการดำเนินการใกล้เคียงกัน

นายพิศิษฐ์ กล่าวอีกว่า สดง.ได้เดินทางไปตรวจสอบอีกหลายโครงการ เช่น การจัดซื้อหัวรถจักรของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ส่งหนังสือถึง พล.อ.อ.ประจันตจันตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แล้ว เพื่อขอให้ตรวจสอบการประกวดราคา ที่ดำเนินการช่วงที่ผ่านมา สดง.ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทที่ได้ทั้งชื่อและประวัติบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านเครื่องกล หรือจัดหาหัวรถจักรแต่อย่างใด รวมทั้งฐานะการเงินก็มีปัญหา จึงขอให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดการลงนามในสัญญาที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่ภาครัฐได้

นอกจากนี้ ยังได้ส่งหนังสือไปถึง พล.อ.อ.ประจันตจันตอง ขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุญใหญ่-แก่งคอย พร้อมทางคู่เสี่ยงเมือง 3 แห่ง วงเงิน 402 ล้านบาท เนื่องจากราคากลางสูงเกินไป